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Skógræktarfélag Íslands hefur unnið með hléum 

að verkefninu frá árinu 2004 í samstarfi við SSH

Við þróunarvinnuna naut SÍ liðsinnis Þráins 

Haukssonar landslagsarkitekts hjá Landslagi 
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Græni stígurinn í stærra samhengi 
Aðgerðaráælun í loftslagsmálum september 2018

• Ítarlega er fjallað um skuldbindingar Íslands og 

ákvæði alþjóðasamninga og Evrópureglna í 

áætluninni. 

• Hvernig tengist hann markmiðum um breytingar 

í samgöngum? 

– Sjá „8. Innviði fyrir rafhjól og reiðhjól“ bls. 25 auk þess 

„10. Efling almenningssamgangna og deilihagkerfis í 

samgöngum“ bls 27. 



Græni stígurinn í stærra 

samhengi
Lýðheilsustefna frá september 2016

• Hvernig tengist hann markmiðum um 

bætta lýðheilsu?

– Hann er tæki til eflingar á góðri lýðheilsu. 

– Útivist og aðgengi að góðum útivistarsvæðum 

fyrir alla höfuðborgarbúa er brýnt verkefni í 

þessu tilliti. 



Nýleg ályktun

Ályktun aðalfundar Skógræktarfélags Íslands 2018:  

Græni stígurinn ofan höfuðborgarsvæðisins  
 

Aðalfundur Skógræktarfélags Íslands, haldinn á Hellu 31. ágúst til 2. september 2018, hvetur stjórn 

Skógræktarfélags Íslands til að þrýsta á sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu að hefja framkvæmdir við 

Græna stíginn í áföngum sem fyrst. Mikilvægt er að koma fyrstu áföngum á fjárhagsáætlun næsta árs 

2019, en áætlanagerðir eru í vinnslu á haustin. Jafnframt að stjórn Skógræktarfélags Íslands verði í góðu 

sambandi við stjórn Sambands sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu til að fylgja málinu eftir, enda um 

mikilvæga samgöngubót gangandi sem hjólandi milli bæjarfélaganna líkt og bláþráðurinn með ströndinni 

gerir. 

 





Við eigum samleið með svo mörgum 

Látum drauminn rætast !

Takk fyrir


